

คปภ.ยันเบี้ยประกันปีนี้ โตทะลุเป้า 13%

คปภ.ยันเป้าเบี้ยประกันปีนี้ทะลุ 7 แสนล้านบาท เติบโต 13% หลังภาวะการเมืองกับทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้น กำลังซื้อเริ่มฟื้น ล่าสุดสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งแพทย์และโรงพยาบาล เปิดทางให้คนที่ซื้อประกันสุขภาพไว้ก่อนหน้านี้อ สามารถรักษา 21 โรคโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลได้ นายประเวช ของอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ทางการเมืองและทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจมากกว่าในอดีต บวกกับเกษตรกรได้รับเงินค้ำจำนำข้าว ทำให้เม็ดเงินถึงประชาชนมีกำลังซื้อจริง มีผลให้คปภ.ยังคงยึดเป้าการเติบโตของประกันในปีนี้อยู่ที่ 13% เทียบเป็นมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท คิดเป็น 6%ของจีดีพี

โดยการเติบโตข้างต้นมาจากประกันวินาศภัยกว่า 2 แสนล้านบาท ที่เหลือกว่า 5 แสนล้านบาท

และมาจากประกันชีวิต ขณะพื้นฐานสิ้นปี 2556 มีเม็ดเงินประกันทั้งระบบอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาท สำหรับ 4 เดือนของปี 2557 ทั้งระบบมีเบี้ยประกันรวมกันอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท เติบโต 15% มาจากประกันชีวิต 1.68 แสนล้านบาท ประกันวินาศภัยเติบโต 21.88%

และถือว่าเติบโตสูงสุดรอบ 5 ปี ขณะที่ประกันวินาศภัย มีเบี้ย 6.85 หมื่นล้านบาท เติบโต 1.31% และถือว่าเติบโตต่ำสุดรอบ 5 ปี สวนทางกับประกันชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีโครงการรถยนต์คันแรก แต่ระยะยาวเชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้บนพื้นฐานที่ประกันวินาศภัย ต้องไปขยายงานประกันรถยนต์ในตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม รวมทั้งต้องขยายประกันสุขภาพด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและคุณภาพเรื่องการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขากล่าวอีกว่าด้วยแนวทางการพัฒนาการประกันสุขภาพปัจจุบัน หลังหรือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งแพทย์และโรงพยาบาล ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าประชาชนที่ซื้อประกันสุขภาพที่เป็นผู้ป่วยในและประกันชดเชยรายได้เอาไว้ หากเข้ารับรักษา 21 โรค ที่คปภ.และทุกฝ่ายกำหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นการรักษาแผลเล็ก เจ็บน้อย ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จะคุ้มครองค่ารักษา 21 โรค

ทั้งนี้มีผลย้อนหลังใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติมที่ออกก่อนวันที่คำสั่งนายทะเบียนมีผลบังคับใช้ด้วย และจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาพยาบาลหลังจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้แล้ว เท่านั้น ส่วนคนที่ซื้อใหม่นั้นจะมีผลบังคับใช้ทันที แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาการคอยตามแต่ละบริษัทกำหนดด้วย